

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุง
เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุง เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินตราข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้เสียต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบุง จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุง เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลบุงจะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. ติดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๒. เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุง www.bung.go.th
๓. เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุง
๔. แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๔๕๑๖๘๖ หรือทางไปรษณีย์ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบุง หมู่ที่ ๑ ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐ หรือด้วยตนเอง ที่ สำนักปลัดงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ หรือทางเว็บไซต์ www.bung.go.th หรือทาง email : obtbung01@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 25๖๕ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JlrjW8Pc_1RsYtZZb_4MYKwEuZHgzTF_?usp=sharing
๕. จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง